

**โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ**  
**Workshop: Survival English Communication Skills for Health Professionals**  
**ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560**  
**ณ ห้องประชุมสมนต์ สกลไชย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

---

**หลักการและเหตุผล**

การติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบัน ทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย และองค์กรต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ การเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อประสานงาน การสอบถามหรือนำเสนอข้อมูล การพูดในที่สาธารณะ การเจรจาต่อรอง การติดต่อทางโทรศัพท์หรือทาง Email และการรับรองต้อนรับแขกจากหน่วยงานต่างประเทศด้วยความมั่นใจ ตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อทั้งองค์กรและวิชาชีพต่อไป

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบความรู้พื้นฐาน ตลอดจนตระหนักถึงมรยาทสากลของการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมืออาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และด้วยความมั่นใจต่อไป

**ระยะเวลาในการจัดประชุม** จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560

**สถานที่ประชุม**

ณ ห้องประชุมสมนต์ สกลไชย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**วิทยากร** ประกอบด้วย

1. Asst. Prof. Dr. Maneerat Rattanamahattana
2. Dr. Glenn Borlace
3. Dr. Joni Larabee

**รูปแบบการประชุม**

เป็นการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการด้วยหลักสูตรที่รับรองผลว่า สามารถกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามธรรมชาติของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษา จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่ยาวนาน จึงได้ตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคของผู้เรียนชาวไทยในการเรียนรู้และการสื่อความเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้สอนสามารถพัฒนารูปแบบและเนื้อหาที่ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนเป็นชาวต่างประเทศจะมีอาจารย์ชาวไทยสรุปจุดสำคัญเป็นภาษาไทยในช่วงบรรยายด้วย โดยหลังจากเรียนภาคทฤษฎีจะมีการจำลองสถานการณ์ให้ฝึกปฏิบัติการนำเสนอ เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถจดจำและนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้

## วิธีการดำเนินการประชุม

การบรรยายทฤษฎีและแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการแบบ Active Learning ซึ่งมีกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนหลากหลายที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การดูแลของวิทยากรทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทย ผู้มีประสบการณ์ และมีวุฒิบัตรรับรองในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลัก

## เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม

บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ จำนวนจำกัด ไม่เกิน 30 คน

## การลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน

### 1. อัตราค่าลงทะเบียน

การลงทะเบียน	การชำระเงินภายในวันที่ 20 มกราคม 2560	การชำระเงินหลังวันที่ 20 มกราคม 2560
บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจทั่วไป	4,500 บาทต่อคน	5,000 บาทต่อคน
ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน	4,000 บาทต่อคน	4,500 บาทต่อคน

### 2. ค่าลงทะเบียนจะครอบคลุมถึงค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา

### 3. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ <http://pharm.kku.ac.th>

### 4. การชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชี

เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศาสตร์) บัญชีเลขที่ 551-3-02652-9 และเมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอให้ดำเนินการ Upload หลักฐานการโอนเงิน ในระบบลงทะเบียนออนไลน์ <http://pharm.kku.ac.th>

## ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผศ.ดร.มณีนีรัตน์ รัตนามหัทธนะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

## เงื่อนไขพิเศษ

ผู้ร่วมประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CCPE) ได้ประมาณ 14.5 หน่วยกิต แต่ต้องเข้าร่วมประชุมครบตามกำหนดการที่กำหนด และขอให้รักษาเวลาในการเข้าร่วมการประชุมโดยเคร่งครัด

## ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลังจากผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบพื้นฐานที่สำคัญ และมีโอกาสฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องในการสำหรับการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนการมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ ก็จะกระตุ้นทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในการพัฒนาทักษะการนำเสนอด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป